



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอารีรัตน์ เณรจาทิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางปะอิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
๒	นายชัชวาลย์ กงสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางปะอิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๘/ว ๓๒๗
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถ
ส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน
ให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายแพทย์ นวรงค์)

ผู้ว่าการสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวอารีรัตน์ ณระจาทิ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๙๙๑๗	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๙๑๗	เลื่อนระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน การศึกษาผลของการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน						๑๐๐%
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา						
๒	นายชัชวาลย์ คงสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๙๔๕๔	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๔๕๔	เลื่อนระดับ
ชื่อผลงานส่งประเมิน รายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ ๕ ตำบลสิงห์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา						๑๐๐%
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขยุค ๔.๐						